

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

WORK – ได้แบบนี้ ก็ต้องตามกันไป

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์...

หรือถ้าหากว่า จะมีการอ่อนตัวลง ตามมานั้น จะมีใครจะกล้าซื้อกันหรือไม่ หรือ ที่บอกว่าซื้อไม่ทันหรือตรอกอะไรก็ตาม ถ้าอ่อนตัวลงมาให้ จะกล้าซื้อหรือเปล่า อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านั้นนั่นแหละครับ ไม่มีหรือจนกระทั่ง คำว่าซื้อไม่ทัน หรือ ขายไม่ทัน... จะเป็นคำว่า “ไม่กล้า” เสียมากกว่านั้นแหละครับ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่จะส้อมสั้วสั้วหัว หรือ หลับหูหลับตา ด้วยนะครับ เพราะถ้าขึ้นผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นมา แล้วเราไม่กล้าไล่ตาม แต่พอเกิดการอ่อนตัวตามมา ทดสอบแนวต้านที่เคยผ่านขึ้นมาที่นั่นแหละ เป็นจุดที่มีนัยสำคัญในการเข้าซื้อ และต้องกล้าซื้อ... แต่ถ้าซื้อแล้วเกิดการหลุดต่ำกว่าอย่างมากก็คือการ Cut Loss ไป ก็เท่านั้น นี่คือวิถีของการเก็งกำไร แต่ก็ถ้าการผ่านแนวต้าน พึ่งจะผ่านมาได้ไม่กี่บาทมากนัก จะเล่นตามหน้าไปสักหนึ่งไม่กี่ก็ได้ แล้วถ้าจะอ่อนตัวก่อนขึ้น เราก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งไม่เลย... จะว่าไป ทุกอย่างในการเก็งกำไรนั้น มีหลักการจากทางเทคนิคทั้งนั้น เพียงแต่ว่า คิดแล้วจะทำตามที่คิดไว้หรือไม่มากกว่า... ลองๆ พาดพิงไปที่ตลาด หรือ SET Index ด้วยก็ได้ ตอนนี้อยู่ผ่านระดับ 1350-1360 ซึ่งเป็นแนวต้านที่เป็นนัยสำคัญขึ้นมาได้ แลวเริ่มเข้าใกล้แนวต้าน 1455 แล้วด้วยสิ ถ้าจะมีการอ่อนตัวแล้วลงมาทดสอบระดับ 1360 อีกรอบนั้น ถ้าว่า จะกล้าเข้าซื้อกันหรือไม่... หรือ ถ้าเกิดผ่านระดับ 1455 แล้วเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงขึ้นมาละ จะกล้าตามหน้ากันหรือไม่ นี่แหละ เป็นคำถามที่หลายๆ ท่านจะตอบกัน แต่ถ้าคนที่เก็งกำไร ด้วยการอาศัยเรื่องของปัจจัยทางเทคนิค เหนือเมฆว่า อย่าถามเขาเลย เขารู้กันดีเอง

ดูตามเกม...

ถ้าจะขึ้นต่อแรงๆ เลย หรือ ยาวๆ แบบไม่รอใคร ก็ถือว่าปกตินะ แต่ถ้าจะย่อหรืออ่อนตัว ก็ต้องไม่ต่ำกว่าแนวต้านที่ผ่านขึ้นมาที่ก่อนหน้านี้ ไว้ก่อนก็ดีกว่า... เล่นตามเทคนิคก็เท่านั้น

- แนวรับ : ... 12.50 **ไม่ต่ำกว่านี้ ยังคงตามน้ำได้ทันอยู่**
- เป้าหมาย : ... หวัง 15.0 ก่อน ถ้ายืนได้ มองยาวที่ 18.0

Price Chart...(WORK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WORK... การแก่งตัว ผ่านระดับ 12.5 ขึ้นมาได้ นั่น ถือว่าเริ่มยืนยัน การเป็นโครงสร้างขาขึ้น นั่นแปลว่า การเล่นตามน้ำ หรือ การ Follow Buy ก็ยังคงสามารถทำได้ และพึ่งจะผ่านขึ้นมาด้วย ซึ่งถ้าจะมีการอ่อนตัว หลังจากที่เราซื้อตามน้ำไปแล้ว ถ้ายังยืนระดับ 12.5 ได้ ก็อาจจะซื้อเพิ่มจากที่เคยตามน้ำไปแล้วก็ได้อีกเช่นกัน... นั่นแปลว่า หากมีการเปิดการซื้อขาย อาจจะถูกที่หน้างาน ถ้ามีแวไม่อ่อนตัวลงมาที่แนวรับ ก็จะตามน้ำเลย หรือ ถ้ามีแวจะอ่อนตัว ก็รอจังหวะซื้อ การผันผวนของตลาด(ถ้ามี) อาจจะสร้างแรงขายจากการไล่ให้หนักเก็งกำไร ที่มีหุ้นก่อนหน้านี้ เทขายก่อนจนอ่อนตัวให้เราได้เข้าไปซื้อก็ได้ (ซื้อด้วยหลักเทคนิค)